



# ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร???

เรียบเรียงโดย นางสาวสายใจ อุ่นเจ็ดจร  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. 2545  
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545  
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ) ต้องมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป กำหนดให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

### หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ของกรุงเทพมหานคร

มีระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 6 ชั่วโมง  
เนื้อหาประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร สุขลักษณะของอาหาร สุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ ระบบการสุขาภิบาล และสุขลักษณะส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย 5 ชั่วโมง และภาคสาธิต 1 ชั่วโมง **เมื่ออบรมเสร็จจะมีการประเมินผลความรู้** โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนสอบทั้งหมด (ข้อสอบ 50 ข้อ)


### อบรมแล้วได้อะไร?

ผู้ที่ผ่านการประเมินผลความรู้แล้ว กรุงเทพมหานคร จะออกหนังสือรับรองการอบรม และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารให้ โดยหนังสือรับรองการอบรม และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกบัตร

### หนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารมีประโยชน์อย่างไร

👨‍🍳 ให้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการอาหารรายใหม่หรือต่ออายุของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

👨‍🍳 สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค



### ช่องทางการสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง  
ณ สำนักงานเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือตามช่องทางที่สำนักงานเขตกำหนด

**โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานอำนวยการ โทร 0 2035 1861 - 2 ต่อ 4 หรือ [www.foodsanitation.bangkok.go.th](http://www.foodsanitation.bangkok.go.th)  
สามารถดูรายละเอียดกำหนดการจัดอบรม และเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้ตาม QR Code ด้านข้างนี้

